

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 18 ก.ย. .2561 หน้า 7 เรื่อง แหล่งปีโตรเลียม

# 2แหล่งก๊าซประมูลตามกรอบ

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ว่ากระทรวงพลังงานยังยืนยันกำหนดการเดิมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นยื่นประมูลข้อเสนอขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทยแหล่งเอราวัณแปลงจี1/61 และแหล่งบงกช จี2/61 วันที่ 25 ก.ย.นี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แม้มีผู้ไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีการเปิดประมูลครั้งนี้ในหลาย ๆ ประเด็น

“ตอนนี้มีผู้ฟ้องร้อง โดยเฉพาะที่ระบุว่า กระทรวงฯ ไม่ใช่ระบบสัญญาจ้างบริการหรือเอสซี แต่เป็นการประมูลแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือพีเอสซีนั้นล่าสุดมีคำสั่งจากศาลปกครองให้เราไปชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำฟ้องแต่ศาลยังไม่ได้ประทับรับคำฟ้องทางกระทรวงฯก็ขอเลื่อนระยะเวลาออกไปเพราะได้รับเรื่องให้ชี้แจงกระชั้นชิด”

ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้นเมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการกองทุนฯที่

มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากจะได้รับทราบขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายใต้งบประมาณปี 61 เพิ่มเติม และปี 62 แล้วยังได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการเรียกร้องจากสื่อถึงความไม่โปร่งใสในการใช้เงินโดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบในวันที่ 21 ก.ย. นี้จากนั้นหากสามารถชี้แจงและตอบคำถามสังคมได้ ก็จะได้นัดประชุมบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯเพื่อพิจารณาต่อไป ยืนยันทุกอย่างต้องโปร่งใส

สำหรับโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนซึ่งได้มีการดำเนินงานจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “พลังงาน เพื่อชีวิต” เป็นโครงการหนึ่งที่ได้ยื่นขอรับสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนอนุรักษ์ฯที่จะมีการเดินหน้าต่อไปแต่อาจจะมีการปรับชื่อโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เล็กน้อยโดยโครงการนี้เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านประหยัดและให้รู้คุณค่าพลังงาน.

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

วัน เดือน ปี 18 ก.ย. .2561 หน้า A5 เรื่อง แหล่งปิโตรเลียม

### รัฐยัน25ก.ย. ชิงหลุมก๊าซ مينกลุ่มค้าน

โพสต์ทูเดย์ - พลังงานเดินหน้าเปิด  
ประมูลปิโตรเลียมตามปกติ 25 ก.ย.นี้  
หลังกลุ่มค้านยื่นศาลปกครอง

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียม เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการประมูลเพื่อต่ออายุการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช ที่จะเปิดให้ผู้สนใจ ยื่นเสนอราคา (บิตดิง) เข้ามาในวันที่ 25 ก.ย.นี้ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยยื่นหนังสือต่อศาลปกครอง และศาลปกครองได้ขอให้ฝ่ายกระทรวงพลังงานเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ แต่กระทรวงได้ขอเลื่อนเวลาออกไปก่อน และยืนยันการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการในรูปแบบแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี)

“วันที่ 25 ก.ย.นี้ จะเปิดให้ยื่นประมูลตามปกติ ส่วนเรื่องที่มีผู้ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้รูปแบบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแบบจ้างผลิต (เอสซี) เราขอยืนยันว่า เรามีมาตรฐานที่สังคมโลกหรือวงการวิชาการให้การยอมรับ ซึ่งกระทรวงก็จะดำเนินการตามหลักการ” นายธรรมยศ กล่าว

สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะได้ผลตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดการบริหารและการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 21 ก.ย.นี้ รวมทั้งให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาทบทวนเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้ประชุมรับทราบความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวภายหลังลงพื้นที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมบริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ ว่า กระทรวงได้มองถึงแนวทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งกำลังมองหาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะภาคเหนือ ■